

MATICRON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Date : 23 S.A. 2543 Page : 1,06	Source : วิทยากร No. 43406908
Keyword	

พยาบาลเกาหลี 'โม อิม คิม' 106 รับรางวัลสมเด็จย่าคนแรก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลสมเด็จย่าพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2543 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตัดสินให้ ศ.ดร.โม อิม คิม

พญาบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ได้รับรางวัลสมเด็จย่าพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคนแรก ในฐานะบุกเบิกงานนำกลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐานสู่การปฏิบัติ โดยให้วิชาชีพการพยาบาลเป็นแกนนำในการให้บริการเวชปฏิบัติแก่ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลจนประสบ

หน้า 06

พยาบาล

ความสำเร็จ

รางวัลสมเด็จย่าพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้ สภาการพยาบาลได้เสนอจัดตั้งขึ้นเนืองในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่มอบให้กับพยาบาลและหรือผดุงครรภ์ในประเทศภูมิภาค East, South and South-East Asia ที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและหรือผดุงครรภ์ ในด้านการปฏิบัติ และหรือการวิจัย การศึกษา หรือการบริหาร เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติจาก 23 ประเทศ

ศ.ดร.โม อิม คิม ศาสตราจารย์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของเซประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้บุกเบิกงานการนำกลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐานสู่การปฏิบัติ โดยให้วิชาชีพการพยาบาลเป็นแกนนำในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกล จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้ริเริ่มการจัดการศึกษาหลักสูตรเวชปฏิบัติทางการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่ไมแพง และประชาชนพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ เป็นแนวทางในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความสมบูรณ์

ด้านวิชาการ ศ.ดร.โม อิม คิม ได้ทำวิจัยและเขียนตำราหลายเล่มเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นตำราที่มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และได้ผลิตสื่อด้านสุขภาพอนามัยและการพยาบาลระดับปฐมภูมิเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศเกาหลีและประเทศเพื่อนบ้าน ในระหว่างที่ ศ.ดร.โม อิม คิม ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เริ่มออกหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อรัฐบาลในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขของชาติ ได้ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ที่บ้านและในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมนี้มีผลดียิ่งต่องานบริการพยาบาล ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังช่วยส่งเสริมสถานภาพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ศ.ดร.โม อิม คิม ได้สานความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาชาติ จนกระทั่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประชุมสภาพยาบาลระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ที่กรุงโซล ศ.ดร.โม อิม คิม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้รับเลือกเป็นนายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2532 ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เลขาธิการเครือข่ายระดับโลกของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2537 และในปีเดียวกัน ศ.ดร.โม อิม คิม ได้รับรางวัล Sasakawa Health Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรางวัล ICN's Christiane Reimann Prize ในฐานะผู้เฝ้าพยาบาลและผู้สร้างความก้าวหน้าแก่วิชาชีพการพยาบาล การพัฒนางานบริการพยาบาล ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้างและต่อวิชาชีพการพยาบาล